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หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache
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ข่าวเด่นประจำาสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน
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ภาคอุตสาหกรรมลดการผลิต

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมจำานวนมากลดกำาลังการผลิตลง หรือเศรษฐกิจของประเทศ

กำาลังอยู่ในขาลง จากรายงานของสำานักงานสถิติประจำาประเทศเยอรมนี (Statistische Bundesamt) 

แสดงให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมลดกำาลังการผลิตลงร้อยละ 0.8 หลังจากหักลบความผันผวนทาง

ฤดูกาลเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ภาคการส่งออกก็ยังคงที่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นสัญญาณที่ส่งให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีอาจจะกำาลังจะก้าวเข้าสู่ขาลงได้ โดยใน

สัปดาห์ที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์จากเมือง Wiesbabden ได้ออกมาคำานวณให้เห็นว่า ยอดการสั่งสินค้า

ในภาคอุตสาหกรรมลดตัวลงถึงร้อยละ 2.6 แม้ว่าจะมีการปรับตัวเลขการสั่งซื้อในเดือนธันวาคมให้สูงขึ้น

ตาม แต่ความเป็นจริง ปริมาณที่ลดลงนี้ก็ลดลงมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้มาก โดยปัญหา

หลักของภาคอุตสาหกรรมเยอรมันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น นอกจากอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ข่าวภายในประเทศ

 นาย Claus Michelsen นักวิจัยด้านเศรษฐกิจของ DIW – 

Deutscher Institut für Wirtschaftsforschung (สถาบันเพื่อการวิจัย

ทางเศรษฐกิจประเทศเยอรมนี) กล่าวว่า เมื่อดูตัวเลขการผลิตในช่วงปลาย

ปีซึ่งอยู่ในช่วงที่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบตรวจมาตรฐานแบบ

ใหม่ WLTP ก็ส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 9 เลยทีเดียว ซึ่ง

ตัวเลขนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการประท้วง และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังที่ Audi 

ได้แก้ตัวไว้แน่นอน และนาย Michelsen เรียกตัวเลขนี้ออกมาอย่างชัดเจนว่า 

“น่าอับอายที่สุด” โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลเสียกับเศรษฐกิจ

ของประเทศเยอรมนีมากเป็นพิเศษ และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ อุตสาหกรรม

รถยนต์นั้นเอง

 อีกทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ที่ต่ำาเกินความคาดหมายก็ทำาให้ตลาดโลกตระหนก

ไปตามๆกัน ซึ่งในประเทศจีนเอง ยอดจำาหน่ายสินค้าที่ได้รับผลกระทบหนักก็ไม่ใช่ใครอื่น ยอดจำาหน่าย
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รถยนต์ในประเทศนั้นเอง ที่ลดตัวลงตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมา โดยยอดจำาหน่ายรถยนต์ช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ลดตัวลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว หรืออยู่ที่ 1.19 ล้านคันเพียงเท่านั้น 

ตัวเลขนี้ก็ส่งผลเสียกับผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันแน่นอน เพราะประเทศจีนเป็นตลาดที่สำาคัญที่สุดของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา และสำาหรับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรแล้ว ประเทศจีน

เป็นประเทศคู่ค้าที่สำาคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ตัวเลขเหล่านี้เป็นเหตุให้นักเศรษฐศาสตร์ต่างก็ลดค่าประมาณ

การต่างๆลง 

 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD - Organisation for Economic 

Co-operation and Development) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีน่าจะขยายตัวขึ้น

เพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้น จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.6 สถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจ Leibniz 

แห่งเมือง Halle (IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ

ของประเทศน่าจะขยายตัวขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ในเวลานี้ก็เพียงแต่รอกันว่า รัฐบาลเยอรมันเองจะ

ลดค่าประเมินลงตามเมื่อไหร่ ซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตามเหล่านักเศราฐศาสตร์

ต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน นาย Stefan Kooths จากสถาบันเศรษฐกิจโลก (Ifw – Institut 

für Weltwirtschaft) กล่าวว่า “เศรษฐกิจโดยรวม

นั้นอาจจะลดตัวลง แต่เรายังห่างไกลจากสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยมากอยู่” เช่นในเวลานี้ ธุรกิจ

ก่อสร้างมีงานจ่อรอให้ทำาเป็นจำานวนมาก นาย 

Claus Michelsen จากสถาบันเพื่อการวิจัย ทาง

เศรษฐกิจประเทศเยอรมนี (DIW – Deutscher 

Institut für Wirtschaftsforschung) กล่าวว่า 

“ผมเห็นตัวเลขการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

รถยนต์เยอรมันแล้ว ก็ไม่เลวร้ายเลย” แม้ว่าช่วง BOOM ของประเทศจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่เราก็ยังไม่

ได้อยู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การบริโภคภายในประเทศยังคงขยายตัวอยู่ ตลาดแรงงานในประเทศก็

ดำาเนินไปได้ด้วยดี ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีจำานวนผู้ประกอบอาชีพที่ต้องชำาระเบี้ยประกันสังคม

เพิ่มมากขึ้นถึง 79,000 คน นาย Michelsen กล่าวว่า “อย่างนี้เรายังไม่เรียกวิกฤติเศรษฐกิจ”

จาก FAZ 25 มีนาคม 2562
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ข่าวเศรษฐกิจ

อนาคตกัญชา พืชเศรษฐกิจ

จนปัจจุบันส่งผลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการ BOOM ของเวชภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาใน

เวลานี้ไปด้วย ตั้งแต่ที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในเยอรมนี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2017 เป็นต้นมา ยอดจำาหน่ายของ Dronabinol ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ THC จากกัญชาก็ขยาย

ตัวขึ้นร้อยละ 130 ในปี 2017 และขยายตัวขึ้นอีกเท่าตัวในปี 2018 หรือยอดจำาหน่ายอยู่ที่ 27 ล้าน

ยูโร โดยยาชนิดนี้ที่เป็นทั้งแบบน้ำา และแบบเม็ด กลายเป็นสินค้าหลักที่ผลักดันให้บริษัทที่เน้นการผลิต

เวชภัณฑ์ยาจากธรรมชาติจากเมือง Nürnberg มียอดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่ายอดจำาหน่าย

หลักของบริษัทกว่า 338 ล้านยูโรนั้นส่วนใหญ่จะยังมาจาก Sinupret หรือ Bronchipret ก็ตาม

 จากตัวเลขของสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา IQvia แสดงให้เห็นว่า กว่าร้อยละ 42 ของเวชภัณฑ์

ยาที่มีส่วนผสมของกัญชานั้น ส่วนใหญ่มาจาก Dronabinol เวชภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาของ

บริษัทอื่นๆยังไม่มีความสำาคัญในตลาดในเวลานี้ อีกทั้งดอกกัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2017 ก็มีการสั่งผ่านบริษัทประกันสุขภาพมากขึ้นร้อยละ 24 โดยร้อยละ 34 ก็ยังเป็นเป็นส่วน

ผสมของเวชภัณฑ์ยาอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ มีการสั่งได้โดยแพทย์ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เช่น ยาแบบสเปรย์ 

Sativex ที่ใช้ช่วยลดอาการเกรงของผู้ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) หรือยา 

Canames ที่ช่วยลดอาการคลื่นใส้อาเจียนของผู้ป่วยที่รักษาเคมีบำาบัด ทั้งนี้ นาย Theo Dingermann 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเวชภัณฑ์ยาอธิบายว่าทำาไม Dronabinol จึงประสบความสำาเร็จ ซึ่งหลักๆก็คือ 

“ตำารับ” ไม่ใช่ตัว “ยา” โดยกล่าวว่า “ยาสำาเร็จรูป (หาซื้อได้ทั่วไปในร้านขายยา) ส่วนใหญ่นั้นได้ถูกระบุ

ไว้ถึงตัวบงชี้ที่ชัดเจนว่าสามารถสั่งใช้รักษาอะไรได้หรือไม่ได้ แต่กรอบการสั่งยาแบบตำารับนั้น สามารถใช้

งานได้กว้างกว่า” นาย Dingermann นั้น เป็นศาสตราจารย์ด้านการผลิตเวชภัณฑ์ยาแบบชีวะวิทยาใน

มหาวิทยาลัย Wolfgang-Goethe-Universität ในเมือง Frankfurt โดยในเวลานี้ เวชภัณฑ์ยาที่มีส่วน

 สำาหรับนาย Michael Popp ผู้บริหาร

บริษัทผลิตเวชภัณฑ์ยา Bionorica เวชภัณฑ์ยาที่

มีส่วนผสมของกัญชาที่เป็นสินค้าที่ทำารายได้เสริม

ให้กับบริษัทเป็นระยะเวลานานนั้น ในอดีตไม่ได้

มีความสำาคัญอะไรมากนักในความคิดส่วนตัว แต่

เขาได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการของ

บริษัทมาระยะเวลาหนึ่งแล้วว่า เวชภัณฑ์ยาที่มี

ส่วนผสมของกัญชาจะเป็นได้มากกว่ารายได้เสริม 
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หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

ผสมของกัญชามักจะได้รับการสั่งจากแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเรื้อรัง หรือผู้ป่วยโรค 

multiple sclerosis หรือในบางครั้งมีการสั่งให้ผู้ป่วยในอาการโรค โรคซึมเศร้า อาการเกรง หรือผู้ป่วย

ป่วยที่สามารถรักษาโดยเวชภัณฑ์ยา ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้สูงถึง 30,000 - 35,000 คน ซึ่งจะมี

ศักยภาพที่จะขยายตัวขึ้นไปอีก แต่ในเวลานี้แค่จำานวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังในเยอรมนี น่าจะอยู่

ที่ 1 ล้านคนโดยประมาณ โดยนาย Popp ต้องการที่จะขยายเวชภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาออกไป

อีกหลายๆ ตำารับ และได้เริ่มทำาการวิจัยทางการแพทย์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบผล

ของ Dronabinol ต่ออาการเกรงของผู้ป่วย multiple sclerosis โดยจะเป็นพื้นฐานในการอนุญาตให้

ใช้ Dronabinol เป็นเวชภัณฑ์ยาสำาเร็จรูปได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้งานวิจัยนี้น่าจะเสร็จใน

ปี 2021 ซึ่งข้อดีของใบอนุญาตนี้ก็คือ สามารถสั่งได้ง่ายขึ้น และขอเก็บเงินกับบริษัทประกันได้ง่ายมาก

ขึ้น ในเวลานี้ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้การรักษาโดยเวชภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของกัญชานั้น ต้องทำาเรื่องผ่าน

กับบริษัทประกันสุขภาพเสียก่อน ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตหรือไม่คืนเงินให้ก็ได้ ถ้ามีความเป็นไป

ได้ที่จะมีการรักษาแบบอื่นได้อีก ในเวลานี้คำาร้องกว่า 1 ใน 3 ถูกปฏิเสธ นาย Popp กล่าวว่า “ถ้าเรา

มีใบอนุญาตสำาหรับยาสำาเร็จรูปนั้น ก็จะมีการปฏิเสธได้น้อยลง” แต่แน่นอนเขาก็จะไม่ยอมปล่อยข้อดี

ด้านตำารับยาไปแน่นอน ซึ่งแพทย์ยังสามารถสั่ง Dronabinol ในแบบตำารับยาต่อไปได้แน่นอน อีกทั้งการ

ที่บริษัท Bionorica ต้องการใบอนุญาตระดับภูมิภาค EU นั้น ก็เพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าถึงตลาดใน

ประเทศ EU และเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น นาย Popp กล่าวว่า “สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้เราอย่างมาก” เขาเห็น

ว่า การใช้กัญชาในทางการแพทย์นั้นยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีกมากมายในอนาคตด้วยเช่นกัน

จาก Handelsblatt 22 มีนาคม 2562

โรคทางประสาทบางชนิด 

 นาย Uwe Baumann ผู้บริหารหลักของ 

Bionorica คาดการณ์ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้

ช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านยา Dronabinol ในเยอรมนี

มากกว่า 19,500 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามาก 

ในเวลานั้นมีผู้ได้รับการรักษาผ่านยาดังกล่าวเพียง 

10,500 คน ซึ่งยังไม่รวมผู้ป่วยจากสวิสเซอร์แลนด์ 

เดนมาร์ก และออสเตรีย อีกว่า 11,000 คน ด้วย 

โดยบริษัทคาดการณ์ว่า ในเยอรมนีมีน่าจะมีผู้

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de


